

## กรม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงต่างๆ

นำเสนอเมื่อ : 21 ต.ค. 2558

### มติกรม.แต่งตั้งข้าราชการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.สาธารณสุข

คณะรัฐมนตรี(กรม.)มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย คือ 1. นางสุจิตต์ สาลีพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (दानโกชนนาการ) กรมอนามัย ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (दानโกชนนาการ) กรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 2. นายวสันต์ ศรีสุรินทร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (दानเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (दानเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2558

### แต่งตั้งข้าราชการระดับทรงคุณวุฒิ สำนักนายภค

กรม. มีมติอนุมัติตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เสนอแต่งตั้ง นายผดุงศักดิ์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการสำนัก 4 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาดานการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ)

### แต่งตั้งข้าราชการบริหารระดับสูงก.ศึกษาธิการ

กรม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรม. 1. นายพิษณุ ตูลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2. นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ ที่ปรึกษาดานมาตรฐานการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

3. นายขจร จิตสุขุมมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4. นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 5. นางนิตย โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

6. นายพะโยม ชินวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 7. นายสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 8. นายอรรถพล ตรีภักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และ 9. นายกฤตชัย อรุณรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

## แต่งตั้งปช.และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคกก.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

กรม.มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
เสนอการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (दानกฏหมาย)  
ในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จำนวน 2 คน ดังนี้ 1. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ ประธานกรรมการ 2.  
นางณัฐนันท์ อัครเลิศศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (दानกฏหมาย)

## แต่งตั้งปช.กรรมการและกรรมการในคกก.ส่งเสริมการจัดประชุม

กรม.มีมติอนุมัติตามที่ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี  
เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จำนวน 6 คน  
เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ดังนี้ 1.  
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการ 2. นายธงชัย ศรีดามา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นางสาวรัชนีพร  
พุกยาภรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ กรรมการผู้แทนสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ  
(ไทย) 5. นางประไพรี บุรี กรรมการผู้แทนสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) 6. นางศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ  
กรรมการผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย

## แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อ

กรม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม  
เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 9 คน ดังนี้ 1.  
दानกฏหมาย นายสมชาย หอมลออ (อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) 2. ดานศิลปวัฒนธรรม นายนิมิต พิพิธกุล  
(ประธานมูลนิธิทุนสายเสมอภาคเพื่อสังคม) 3. ดานการศึกษา นางปิยาภรณ์ มั่นตะจิต  
(กรรมการเลขาธิการและผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล) 4. ดานการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว  
รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทรีปาตี (ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  
มหาวิทยาลัยมหิดล)

5. ดานสุขภาพจิต นางพรรณพิมล วิปุลากร (รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต) 6. ดานคนพิการและผู้สูงอายุ  
นายประพนธ์ เกตุรากาศ (ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ) 7. ดานการคุ้มครองผู้บริโภค  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยดา เกียรติยิ่งอังสุลี (ผู้จัดการแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 8. ดานสื่อสารมวลชน นายพิภพ พาณิชภักดิ์ (อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ  
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี สีตะสุวรรณ (รับจ้างอิสระ)

## แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกฯ

กรม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายจิรัชย์ มุลทองไธ  
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง  
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

## แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระดับสูงก.คลัง

กรม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  
ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย คือ 1.  
ย้าย นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  
ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  
2. ย้าย นายจุมพล ริมสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง

## แต่งตั้งอดีตปลัดคลัง นั่ง"ที่ปรึกษานายกฯ"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นายรังสรรค์  
ศรีวิโรตศาสตร์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง. ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

## แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

กรม.มีมติเห็นชอบ แต่งตั้ง นางจินตนา ชัยยวรรณาการ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นต้นไป

ที่มา [พระราชกฤษฎีกา วันที่ 20 ตุลาคม 2558](#)